

KẾT LUẬN**HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI
về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên**

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn. Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên của các cấp bộ đoàn đã có nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước; nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, hình thành thế hệ thanh niên Việt Nam có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai với nhiều giải pháp đa dạng, phong phú, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng từng bước được đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng cường diện tiếp cận thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng.

Tuy nhiên, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên mới chú ý đánh giá về số lượng mà chưa có giải pháp căn cơ đánh giá chất lượng; nội dung các bài học lý luận chính trị chưa cập nhật, chậm điều chỉnh phù hợp với từng địa bàn, đối tượng đoàn viên; việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Đoàn có lúc, có vấn đề còn chậm; việc đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc chưa kịp thời, nhiều vấn đề còn lúng túng; trình độ, kỹ năng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của Đoàn còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Một bộ phận thanh niên chưa tha thiết tham gia sinh hoạt Đoàn, thờ ơ về chính trị, không quan tâm và không muốn tham gia các hoạt động chính trị, thậm chí có những biểu hiện bất mãn, nhận thức lệch lạc, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động.

Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Yêu cầu đặt ra là phải đổi mới và tăng cường tuyên

truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng Cộng sản, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Vấn đề này vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thoả đáng của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

- Các cấp bộ Đoàn xác định mục tiêu giáo dục xuyên suốt, bao trùm trong tất cả các hoạt động, từ công tác giáo dục đến hoạt động phong trào trong thời gian tới là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

- Thống nhất nhận thức, xem đây là nội dung quan trọng nhất trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Việc đánh giá kết quả sẽ được cụ thể hóa trong bộ tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

- Đầu tư tương xứng đổi mới nội dung, phương thức khi tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hình thức hiện đại để tiếp cận đến đông đảo thanh niên.

- Phân đấu gia tăng số lượng thanh niên tham gia vào các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đa dạng hóa hình thức gắn với đặc thù đối tượng, nhu cầu, đặc điểm, tâm lý thanh niên; không ngừng nâng cao chất lượng và trở thành các hoạt động được thanh niên yêu thích.

- Chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chuyên đề hàng tháng. Đoàn cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt chi đoàn nhằm chuyển tải các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng đến với đoàn viên, nâng cao tính chính trị trong sinh hoạt chi đoàn.

- Hằng năm quan tâm, đầu tư cho công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đoàn.

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ không suy thoái về chính trị, tư tưởng. Phân đấu mỗi cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ là hình mẫu niềm tin, lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, giúp truyền tải thông điệp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên.

- Phát huy tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc hàng năm dành cho cán bộ Đoàn. Trong đó, mỗi cán bộ Đoàn chủ động đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch học tập mỗi năm ít nhất 02 chuyên đề về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên cập nhật kiến thức thời sự trong nước và quốc tế.

- Bí thư đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết quan trọng của Đảng, của Đoàn, các vấn đề liên quan đến thanh niên; nâng cao chất lượng báo cáo viên của Đoàn các cấp; định kỳ nói chuyện thời sự, gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm. Ngăn chặn tình trạng “hành chính hoá” hoạt động đoàn, thực hiện nghiêm túc chủ trương “1+2”.

- Bí thư đoàn các cấp chịu trách nhiệm về kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị mình, xem đây là tiêu chí ưu tiên trong đánh giá thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị; trong chương trình công tác hằng năm của cá nhân, đơn vị cần xác định các nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện nội dung công tác này.

- Cán bộ Đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu; cung cấp cho đoàn viên, thanh niên thông tin chính thống về những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra và tăng cường phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động của các thế lực thù địch, nhất là trên internet.

- Phát huy tinh thần làm gương của cán bộ Đoàn trong việc sử dụng mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại để tuyên truyền người tốt, việc tốt, thực hiện cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cho thanh niên.

- Các đơn vị báo chí của Đoàn hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục cụ thể nhằm kịp thời thông tin các sự kiện lịch sử, chính trị của Đảng, Đất nước, của Đoàn, kết quả các hội nghị Trung ương Đảng, kỳ họp Quốc Hội, phiên họp chính phủ, các hội nghị của Đoàn, các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước.

- Hằng năm, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo các cấp. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lựa chọn, phân công cán bộ giỏi lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, nắm chắc thực tiễn làm công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên để đào tạo các lớp báo cáo viên theo chuyên đề của Đoàn.

2. Tích cực triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên

- Các cấp bộ Đoàn triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền có hiệu quả, sáng tạo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cá nhân đăng ký làm theo Bác hàng năm:

+ Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc *phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi*” (năm 2019); “Học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với *xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên*” (năm 2020). Trong đó, Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải tiến hành học tập chuyên đề trong các kỳ họp Ban Chấp hành hàng năm.

+ Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh *về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm*” (năm 2019); “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh *gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời*” (năm 2020). Trong đó, chú trọng tuyên truyền chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên bằng các công cụ truyền thông hiện đại, hấp dẫn gắn với những câu chuyện, lời dạy của Bác Hồ với thanh niên.

- Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn *trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở* làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ Đoàn. Đặc biệt, coi trọng tính nêu gương, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống thói ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đề cao nói đi đôi với làm của cán bộ Đoàn các cấp để làm nòng cốt trong phong trào học tập và làm theo Bác.

- Các nhà xuất bản của Đoàn, tập trung xuất bản các đầu sách bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, chú trọng xuất bản các ấn phẩm mới, sáng tạo, hấp dẫn thanh thiếu nhi; xây dựng tủ sách “*Bác Hồ với thanh thiếu nhi*” phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền việc học tập và làm theo lời Bác của tổ chức Đoàn các cấp.

- 100% Đoàn cấp huyện triển khai tuyên truyền trực quan tại cơ quan, đơn vị với chủ đề “*Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác*”.

3. Đổi mới việc học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

- Đổi mới nội dung học tập lý luận chính trị: Năm 2019, tiến hành sửa đổi, biên soạn mới các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Thiết kế các bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu để phổ biến đến đông đảo đoàn viên theo các nhóm đối tượng. Phối hợp xây dựng các bộ phim ngắn khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên.

- Đổi mới phương thức học tập, tuyên truyền về lý luận chính trị:

+ Cán bộ, đoàn viên tập trung vào việc tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực thực tiễn; thanh niên tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, chú trọng sử dụng bộ công cụ mới hiện đại, sáng tạo tuyên truyền mạng xã hội.

+ Các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo, đa dạng hoá hình thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của địa phương, đơn vị: diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc nghiệm, tự luận trên mạng internet; xây dựng, vận hành các trang tin điện tử, fanpage, group trên facebook; xây dựng và

phát triển các ứng dụng trên mạng xã hội và thiết bị di động thông minh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên.

+ Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử của Đoàn trên mạng internet đến nhiều đối tượng. Trong đó, chú trọng mở rộng đối tượng tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp và Hội thi cấp toàn quốc “*Ánh sáng soi đường*”.

+ Chủ động đấu tranh phản bác trực diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội theo nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, cán bộ Đoàn, Hội, để tuyên truyền, giới thiệu hoạt động, định hướng thông tin, nhận thức cho đoàn viên, thanh niên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 100% đoàn trường đại học, học viện thành lập và phát triển diễn đàn, mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “*Lý luận trẻ*” nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên yêu thích nghiên cứu, học tập, trau dồi lý luận của đoàn viên, thanh niên.

+ Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (thông qua hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu nhân chứng, sinh hoạt chi đoàn, ngày hội thanh niên...) vào dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của Đảng, của đất nước, của Đoàn, của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế: “*Người Cộng sản trẻ tuổi*” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (03/02); “*Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn*” vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Nước (2/9).

+ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các cấp nhằm tổ chức các khoá bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú trước khi kết nạp Đảng, cho thanh niên trước khi kết nạp Đoàn.

4. Giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua thực tiễn phong trào

- Các cấp bộ Đoàn coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng hành động, qua thực tiễn phong trào, xem đây là giải pháp quan trọng để giáo dục lý tưởng cách mạng. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn phát huy đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện trong lao động, học tập, phấn đấu vươn lên để lập thân, khởi nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “*Đồng hành với thanh niên trong học tập*”; “*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập*

nghiệp”; “*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần*”.

- Thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, làm cho đoàn viên, thanh niên hiểu biết sâu sắc hơn những tấm gương thanh niên tiêu biểu, địa chỉ đỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

5. Phát huy vai trò điển hình thanh niên trên các lĩnh vực trong giáo dục lý tưởng cách mạng

- Thông qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử dân tộc, các cấp bộ Đoàn xây dựng các tài liệu tuyên truyền, phim truyện hấp dẫn để giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

- Tích cực tuyên truyền điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực để giáo dục thanh niên. Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ mỗi quý có một bài viết về các gương thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị; tích cực hưởng ứng cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Trung ương Đoàn tiến hành xây dựng và triển khai trên điện thoại di động thông minh ứng dụng “*Guong sáng thanh niên*” nhằm tập hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin về tập thể, cá nhân được tuyên dương hàng năm trong các giải thưởng của Đoàn.

- Các cơ quan báo chí, xuất bản xây dựng chuyên mục, xuất bản sách “*Người tốt, việc tốt*”, các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, điển hình trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”; trong đó, chú trọng phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những người nổi tiếng, người của công chúng đối với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”; trong đó tập trung tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực. Tổ chức giao lưu với các gương điển hình, người tốt việc tốt của đơn vị trong các buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần của các trường học, trên các bản tin phát thanh học đường, bản tin nội bộ, mạng xã hội. Cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong thanh thiếu nhi, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi trở thành người phát hiện, giới thiệu, lan tỏa những tấm gương, hành động đẹp.

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*” bằng các giải pháp trọng tâm: tuyên truyền ý thức, nhận thức vào Đảng đúng đắn, trong sáng và niềm tự hào khi đứng trong hàng ngũ của Đảng cho đoàn viên, thanh niên; chú trọng phát

triển đảng viên trẻ trong thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân. Tích cực tuyên truyền các tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin lý tưởng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên.

6. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực triển khai Kết luận; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tổng kết vào năm 2022. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết liệt, kiên trì, sáng tạo triển khai.

Kết luận này phổ biến đến chi đoàn.

**TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT**



Lê Quốc Phong

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, UV BCT, Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Trần Quốc Vượng, UV BCT, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng;
- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban DV TW;
- Đ/c Võ Văn Thương, UV BCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban TG TW;
- Đ/c Vũ Đức Đam, UV TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW, Ban DVTW, Ban TGTW;
- UB VH, GD, TN, ThN và NĐ của QH;
- UB các vấn đề XH của QH;
- VPVP, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, Bộ Y tế, Bộ TT&TT;
- Vụ GDTC, Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD&ĐT;
- Cục Văn hoá cơ sở, Bộ VH-TT&DL;
- Vụ Lý luận chính trị, Ban TG TW;
- Các đ/c UV BCH, UV UBKT TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;
- Lưu BTG, VP.

Đề báo cáo